

Số: /BC-BCĐ

Lam Vỹ, ngày 05 tháng 03 năm 2024

## BÁO CÁO

**Tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.**

Thực hiện công văn số 203/BCĐ ngày 27/02/2024 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTO huyện Định Hóa (Ban chỉ đạo 138 huyện) V/v đề nghị phối hợp tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ;

Ban chỉ đạo 138 xã Lam Vỹ xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữa gìn trật tự, an toàn xã hội với nội dung như sau:

### 1. TÌNH HÌNH CHUNG

Xã Lam Vỹ nằm ở phía Bắc huyện Định Hóa cách trung tâm huyện 12km, có diện tích tự nhiên là 4.349,48 ha, dân số có trên 4.674 nhân khẩu.

Có địa giới hành chính như sau: phía Đông giáp xã Mai Lạp, Chợ Mới, Bắc Kạn; phía Tây giáp xã Kim Phượng, huyện Định Hóa; phía Nam giáp xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa; phía Bắc giáp xã Linh Thông, huyện Định Hóa; có đường nhựa liên xã dài hơn 4km, địa bàn xã có 6 cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Dân cư phân bố không đều chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp. Có 11 dân tộc anh em cùng sinh sống, số người dân tộc thiểu số trên địa bàn chiếm đa số dân cư.

Nghề sống chính của nhân dân là thuần nông, nghề phụ là chăn nuôi và trồng chè, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ buôn bán nhỏ. Năm 2023, cấp ủy Đảng, chính quyền xã quan tâm chú trọng quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục có sự phát triển, nhân dân các dân tộc thi đua lao động sản xuất phát triển nông, lâm nghiệp, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế; văn hóa, xã hội tiếp tục phát huy, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; phát huy dân chủ, nâng cao sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thường xuyên được cấp ủy và chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an xã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể cùng cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, do vậy tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội được kiểm chế, không có điềm nóng phức tạp về an ninh trật tự, số vụ phạm pháp hình sự giảm, số người nghiện ma túy nằm trong tầm kiểm soát.

Tình hình an ninh chính trị (ANCT) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn xã trong năm cơ bản ổn định, không xảy ra đột xuất, bất ngờ. Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên chỉ đạo lực lượng Công an xã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo ANTT tại cơ sở. Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT và gắn với triển khai có hiệu quả các mặt công tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương trong công tác phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

## **II. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

- Tham mưu Đảng ủy, UBND xã tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Nghị quyết số 09/CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư về “Công tác nhân quyền trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Nghị định số 36/CP và 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Pháp lệnh số 16 của Chính phủ, Luật số 14/2017/QH14 của Quốc Hội khóa XIV về Quản lý vũ khí- vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ; Nghị định số 72/CP của Chính phủ về quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính, giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Luật cư trú, Luật phòng cháy chữa cháy.

- Tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT và Kế hoạch về triển khai thực hiện Thông tư số 124/TT-BCA, ngày 28/12/2022 của Bộ Công an Quy định khu dân cư xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự””, được triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

- Lực lượng Công an xã tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 63/2013/QH ngày 27/11/2013 của Quốc hội về “Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

### **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

#### **1. Công tác tham mưu**

- Lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Nội dung và hình thức xây dựng, tổ chức phong trào đã được đổi mới theo hướng “*tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải*” phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, đối tượng. Qua phong trào, nhân dân đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an; cung cấp hàng chục tin báo, tố giác tội phạm, trong đó có nhiều tin có giá trị giúp lực lượng Công an ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm an ninh, trật tự ngay tại cơ sở.

- Tổ chức có hiệu quả các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, phát hành tờ rơi, thư ngỏ, phiếu tố giác tội phạm để khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Tổ chức ra mắt nhiều mô hình tự phòng, tự quản về ANTT ở địa bàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và khu dân cư; trong vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc. Đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch liên tịch với các ban, ngành, đoàn thể. Tăng cường phối hợp giải quyết tình hình ANTT địa bàn giáp ranh giữa các xã đồng thời ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh.

- Phát động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, cuộc cách mạng của Đảng, của chính quyền như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và xây dựng gia đình, xã, phường, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn văn hóa, an toàn về ANTT.

#### **2. Công tác tuyên truyền**

- Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”: Công an - Mặt trận Tổ quốc và các thành viên, phối hợp tuyên truyền Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 09 - CT/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; Thông tư số 23/2012/TT-BCA; Thông tư số 124/TT-BCA, ngày 28/12/2022 của Bộ Công an và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.

Về hình thức tuyên truyền được đa dạng, phong phú với các hình thức như tuyên truyền thông qua các hội nghị, lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng kiến thức lý luận nghiệp vụ 11 buổi, có 1.107 lượt người tham dự; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường được 2.112 lượt; tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chính trị giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên được 25 buổi, có 250 lượt người tham dự; sinh hoạt chi, tổ, hội, thông qua các hội thi, phát tờ rơi...; nội dung tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ ở cơ sở.

### **3. Công tác xây dựng mô hình**

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình, tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT". Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách. Triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, nhằm vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTT; tổ chức tốt, thiết thực "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT - 19/8 hàng năm"; nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác bảo vệ ANTT đảm bảo theo quy định pháp luật.

Mô hình Camera an ninh với 15 camera được đặt tại các trục đường giao thông, ngã ba, cổng cơ quan, trường học, chợ, khu vực tập trung đông người tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT. Mô hình "Zalo kết nối đảm bảo ANTT" đã tạo được sự đồng tình ủng hộ của người dân trong công tác tuyên truyền pháp luật trên nền tảng công nghệ số, nội dung dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhìn thấy ở mọi lúc mọi nơi thông qua điện thoại thông minh, hàng tuần đều có tối thiểu 1 tin bài được gửi lên nhóm zalo của các xóm để tuyên truyền. Mô hình "Nhà tôi có bình chữa cháy", mô hình "Nhóm hộ kinh doanh đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy" trên địa bàn xóm Làng Há có 15 thành viên đều là các chủ hộ kinh doanh hàng tạp hoá, kinh doanh dịch vụ karaoke, thiết bị điện tử, hàng dân dụng, mỗi hộ kinh doanh đều tự trang bị bình phòng cháy, các dụng cụ chữa cháy, sơ cứu người bị nạn. Mô hình: "Tổ an ninh nhân dân" đã góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, vận động nhân dân đăng ký xây dựng gia đình, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào khác ở địa phương; vận động nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm, hòa giải các mâu thuẫn trong khu dân cư tạo tinh thần đoàn kết, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm. Từ đó đã nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, góp phần rất lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá xã hội tại địa phương.

### **4. Công tác phối hợp**

Lực lượng Công an đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt văn bản của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT, phòng chống, đấu tranh với tội phạm. Qua

đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu “Diễn biến hòa bình”, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, của các loại tội phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện từ cơ sở.

### **5. Công tác sơ kết, tổng kết**

Kịp thời biểu dương, khen thưởng và đề xuất cấp trên biểu dương, khen thưởng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ: 08 đ/c
- Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh: 1 tập thể, 02 cá nhân.
- Giấy khen của UBND huyện: 01 Tập thể, 02 cá nhân.

## **III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ**

### **1. Ưu điểm**

Cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức, nội dung phong phú, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn xã. Các mô hình tự quản, tự phòng về an ninh, trật tự được duy trì và nhân rộng, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở, không để phát sinh hình thành các điểm nóng, khiếu kiện phức tạp, đông người, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động chống phá. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của xã.

### **2. Tồn tại, hạn chế**

Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến chưa được chú trọng thường xuyên, còn lúng túng; việc kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở còn hạn chế; một số mô hình hoạt động hiệu quả chưa cao.

Chế độ chính sách, điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng an ninh cơ sở, lực lượng có vai trò quan trọng, nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở còn nhiều khó khăn, bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chung.

### **3. Bài học kinh nghiệm**

Công tác thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương phải nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình đồng thời phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia thực hiện phong

trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phong trào phòng, chống tội phạm thì mới đạt hiệu quả.

Coi trọng công tác tuyên truyền, chủ động phòng ngừa kết hợp với đấu tranh trấn áp xử lý nghiêm minh các hành vi phạm tội.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo kinh phí, phương tiện phục vụ công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để thúc đẩy phong trào.

#### **4. Kiến nghị đề xuất**

Đảm bảo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của các tổ chức quần chúng trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tăng cường chỉ đạo và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc xây dựng các tổ chức quần chúng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức quần chúng, nhằm động viên khích lệ tinh thần, tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng an tâm, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức quần chúng, kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để chấn chỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức này; rà soát, củng cố, phân loại, kiện toàn lực lượng; thanh loại các thành viên hoạt động kém hiệu quả, vi phạm quy định; chọn những người tích cực, được nhân dân tín nhiệm bổ sung vào lực lượng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ phù hợp với từng đối tượng, sát tình hình thực tế.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIẠN TỚI**

1. Tiếp tục tham mưu, cấp ủy chính quyền chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an huyện về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Tổ chức xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT; vận động Nhân dân tham gia thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

3. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa, tự phòng, tự quản, tự hòa giải về ANTT ở cơ sở.

4. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã với lực lượng Quân đội, Mặt trận Tổ quốc xã và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

6. Tích cực xây dựng và duy trì có hiệu quả các mô hình điểm về ANTT trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; củng cố hoạt động thường xuyên của các tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải; duy trì các hòm thư tố giác tội phạm. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 4 đề án của Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

7. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT

Trên đây là Báo cáo Tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ và nhiệm vụ, giải pháp năm tiếp theo của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ xã Lam Vỹ, Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ xã Lam Vỹ báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo 138 huyện (qua Công an huyện Định Hóa) biết, chỉ đạo./.

***Nơi nhận:***

- CA huyện (B/cáo);
- TT Đảng ủy xã (B/cáo);
- TT HĐND&UBND xã (B/cáo);
- Ban chỉ đạo 138 cấp xã (B/cáo);
- Lưu: VP, CAX.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO  
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ  
Hạc Văn Luận**